

ประจำวันที่ 18-24 กันยายน 2556

### สมชาติเร่งแก้ของแพง สู้ศึกดีอีระบายข้าว

นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ว่า หลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะเชิญผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก มาหารือในการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง โดยเน้นไม่ให้ผู้ประกอบการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเอาเปรียบด้วยการคิดกำไรมากเกินไป จนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ค้ารายย่อย หรือผู้บริโภค แต่หากขอความร่วมมือแล้วผู้ประกอบการกลุ่มใดยังเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป จะใช้มาตรการกฎหมายเข้ามาดำเนินการ

"ตอนนี้ต้องการให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ โดยผู้ขายก็ต้องมีกำไรในการทำธุรกิจบ้าง แต่ก็ไม่ควรมากเกินไปจนชาวบ้านเดือดร้อน เบื้องต้นกรมฯ จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดก่อน และจะไม่เน้นการตั้งสินค้า พร้อมทั้งไม่อยากให้ผู้ประกอบการต้นน้ำและกลางน้ำเอาเปรียบหรือกีดกัน ค้าปลีกหรือร้านโชห่วยมากเกินไป จนทำให้ร้านโชห่วยอยู่ไม่ได้ เพราะหากเป็นแบบนี้ ในอนาคตก็จะเกิดการผูกขาดตลาดเกิดขึ้น" นายสมชาติ กล่าว

นายสมชาติมั่นใจว่า สามารถเข้าไปทำงานที่กรมการค้าภายในได้ ทั้งการเข้าไปดูแลค่าครองชีพ และโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากในอดีตเคยทำงานที่กรมฯ มาไม่ต่ำกว่า 17 ปี

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ว่าที่เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก กล่าวว่า อยากฝากงานให้อธิบดีกรมการค้าภายในคนใหม่ แก้ปัญหาเรื่องค่าครองชีพ โดยเฉพาะไข่ไก่ เนื่องจากเรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยมั่นใจว่าอธิบดีฯ คนใหม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการเพื่อดูแลให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมได้

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคนใหม่ กล่าวว่า จะเร่งสนองนโยบายรัฐบาลในการเจรจากับผู้ค้าต่างประเทศในการระบายข้าวในโครงการรับจำนำ โดยทั้งการเจรจาซื้อขายแบบจืดๆ และการร่วมมือกับผู้ส่งออกข้าวไทยในการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น

**ที่มา ไทยโพสต์**

### พาณิชย์เล็งประเมินเป้าส่งออกข้าวสิ้นปี

นายทิมพร นาหวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้ ไทยตั้งเป้าส่งออกข้าวไปต่างประเทศ จำนวน 8.5 ล้านตัน มูลค่าจำนวน 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 8 เดือนแรก ไทยมีการส่งออกข้าวแล้วจำนวน 4.2 ล้านตัน มูลค่ารวม 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (87,200 ล้านบาท) โดยราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น โดยปีที่ผ่านมามีการส่งออกในราคา 698 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุด

นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวอีกว่า 8 เดือนแรกของปีนี้ ยอมรับไทยมีการส่งออกข้าวได้น้อยกว่าอินเดีย และเวียดนาม แต่ในแง่ของมูลค่า ไทยยังคงครองอันดับหนึ่ง ดังนั้น สิ่งที่น่าห่วงหลังจากนี้ คือ การยกระดับมาตรฐานข้าวไทยให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองราคาข้าวไทยที่สูงขึ้นในราคาตลาดโลก ส่วนไตรมาสที่เหลือหลังจากนี้ สถานการณ์การส่งออกข้าวยังคงสูงต่อเนื่อง ผลผลิตในตลาดโลกมีปริมาณมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไทยประสบกับปัญหาการส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวหนึ่ง เนื่องจากเป็นตลาดเดียวกับอินเดียและเวียดนาม แต่ตลาด

หลักอย่าง ญี่ปุ่นและอิรัก ยังคงมีการนำเข้าข้าวชั้นดีจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น การส่งออกของไทย จะเป็นไปได้ตามเป้าหรือไม่นั้น จะต้องรอดูในไตรมาสที่ 4 อีกครั้ง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## พาณิชย์จ่ายเช่าโกดังเป็นข้าว ปลดหนี้ระบายข้าวทางอ้อม ใช้ราคาเฉลี่ยตลาดโลก 15 วัน

นายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะให้องค์กรคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สามารถนำเข้าข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวไปจ่ายค่าเช่าให้กับภาคเอกชนเจ้าของโกดังและเจ้าของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดงบประมาณรายจ่ายด้านการเช่า รวมถึงสามารถระบายข้าวได้อย่างรวดเร็วและลดพื้นที่การเก็บข้าวในโกดัง เบื้องต้นภาครัฐจะคิดค่าเช่าตามราคาตลาดโลกเฉลี่ย 15 วัน โดยจะเริ่มในฤดูการผลิตปี 56/57 นี้

ทั้งนี้เจ้าของโรงสีหรือโกดังส่วนใหญ่สนใจในแนวคิดดังกล่าวมาก เพราะจะได้เงินเร็วกว่าที่จะต้องรอกงบประมาณจากภาครัฐ และที่สำคัญโรงสีหรือโกดังข้าวจะมีความเชื่อมโยงกับผู้ส่งออกข้าวที่ในปัจจุบันมีคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) จากต่างประเทศจำนวนมากแต่ไม่มีข้าวที่จะส่งออก หากโรงสี หรือโกดังขายข้าวให้กับผู้ส่งออกก็จะทำให้กลุ่มผู้ส่งออกข้าวสามารถทำตลาดได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

"การจ่ายค่าเช่าโกดังให้กับภาคเอกชนเป็นข้าวแทนเงินสดนั้น ถือเป็นเรื่องปกติและสามารถทำได้โดยความสมัครใจของโกดังหรือโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาล เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการระบายข้าวของรัฐบาล โดยในปัจจุบันพบว่า อคส. มีการค้างค่าเช่าแก่โกดังประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนราคาข้าวที่จะนำเข้าไปจ่ายค่าเช่านั้นข้าวใหม่ที่กำลังจะออกมาจะมีราคาแพงกว่าข้าวเก่า"

สำหรับปริมาณข้าวสารฤดูการผลิตปี 56/57 คาดว่าจะมีปริมาณข้าวเปลือกเข้าสู่โครงการกว่า 10 ล้านตัน หรือคิดเป็นปริมาณข้าวสาร 6-7 ล้านตัน โดยได้กำชับให้ อคส. และ อ.ต.ก. เข้มงวดเรื่องคุณภาพข้าวที่จะเข้าสู่โครงการให้มากขึ้น

นายบรรยง กล่าวว่า ในส่วนแนวทางในการบริหารจัดการข้าวเก่าที่อยู่ในสต็อกก่อนปี 54 ประมาณ 48,000 ตัน ซึ่งบางส่วนอาจเสื่อมคุณภาพนั้น ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ขณะเดียวกัน อคส. ได้มีการนำระบบไอทีเข้ามาเสริมใน การตรวจเช็ค ตรวจสอบการรับจำนำข้าว ปริมาณข้าว รวมทั้งเรื่องของการออกไปประทวน และให้ อคส.สามารถจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อเข้าไปร่วมทุนหรือลงทุนร่วมกับพันธมิตร ในการจัดสร้างคลังสินค้าระดับมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ อคส.สามารถดูแลคลังสินค้าได้เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้การจัดการสินค้าข้าวที่ฝากในโกดังกลางได้อย่างรัดกุม

นายชนุตร์ปรกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการองค์กรคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า อคส.มีความพร้อมในการเปิดรับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต 56/57 ของรัฐบาลที่จะเริ่มในเดือน ต.ค. นี้โดยทาง อคส.จะนำเอาระบบไอที มาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถรับรู้ข้อมูลทั้งหมดในโครงการที่ทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้นโดยจะช้ากว่าสถานการณ์จริงไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งมั่นใจว่าจะป้องกันการทุจริตในโครงการได้ โดยเฉพาะการออกไปประทวนที่จะช่วยลดการสวมสิทธิของเกษตรกร เบื้องต้นจะนำระบบไอทีมาใช้ได้เต็มรูปแบบได้ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 57

"โกดังที่จะใช้ในการเก็บข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลใหม่นี้ มั่นใจว่าเพียงพอ เพราะการรับจำนำข้าวต่อครัวเรือนจะลดลง รวมทั้งการรับจำนำครั้งนี้อย่างน้อยก็ยังมีปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยให้ผู้ส่งออกสามารถรับข้าวได้ที่โรงสีเพื่อลดการจัดเก็บในโกดังกลาง ที่สำคัญรัฐได้เร่งระบายข้าวโดยวิธีโรดโชว์ไปทั่วโลก"

นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีหารือกับผู้ประสานงานกับ อคส.ประจำจังหวัดทั่วประเทศกว่า 300 คน เกี่ยวกับการปรับปรุงการรับจำนำสู่ระบบออนไลน์ เพื่อชักชวนความเข้าใจก่อนการเปิดรับจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมทั้งเร่งชี้แจง

ขั้นตอนการทำงานกับกลุ่มโรงสี คลังสินค้าให้ และบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเซเวอร์เวย์อร์ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับจำหน่ายปีหน้า

ที่มา เติลินิวส์

## เล็งเรือเกณฑ์รับจำหน่ายนาปรังใหม่ ใช้บเหล็กรอบแรก 2.7 แสนล้าน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. และสมาคมโรงสี รวมทั้งสมาคมชาวนา เมื่อวันที่ 20 กันยายน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้การดำเนินโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยืนยันว่า วันที่ 1 ตุลาคมนี้ พร้อมดำเนินโครงการรับจำหน่ายปีการผลิต 2556/57

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า การดำเนินโครงการรับจำหน่ายรอบใหม่นี้จะเน้นการปรับปรุงระบบให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ทั้งการเพิ่มตัวแทนเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการรับจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์จากภูมิภาคไปยังส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบในทุกขั้นตอนการรับจำหน่ายมั่นใจว่าจะเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดว่าจะการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวถึงการเปิดรับจำหน่ายปีและนาปรังว่า ระยะเวลารับจำหน่ายในช่วงนาปีจะอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556-28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยกำหนดราคารับจำหน่ายตามเดิมคือข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท จำกัดวงเงินการรับจำหน่ายไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 บาท ส่วนนาปรังจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 กันยายน 2557 โดยการกำหนดราคารับจำหน่ายนั้นคงจะต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์จากงบประมาณที่เหลือจากการรับจำหน่ายรอบแรก เนื่องจากจะต้องใช้วงเงินรับจำหน่ายของโครงการทั้งหมดตามวงเงินที่กำหนดไว้แล้วคือ 270,000 ล้านบาท มาเป็นที่ตั้งในการกำหนดเงื่อนไขการรับจำหน่ายอีกครั้ง

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า ส่วนที่มีความกังวลว่าวงเงินดังกล่าวจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการรับจำหน่ายนั้น ขอยืนยันอีกครั้งว่าจะเพียงพอ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด และขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งระบายนข้าวเพื่อส่งเงินคืนกลับมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในโครงการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการใช้เงินกู้บางส่วนมาดำเนินการโครงการด้วย

ที่มา มติชนรายวัน

## รมช.พาณิชย์ยันจำหน่ายข้าวรอบใหม่การันตีเห็นคุณภาพ

นายบรรยง พงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ตั้งคณะทำงานพิเศษทบทวนมาตรฐานของโกดัง ที่จะเข้าร่วมเก็บข้าวในโครงการรับจำหน่ายของรัฐบาล โดยแบ่งเกรดโกดัง ตามคุณภาพเพื่อรองรับโครงการรับจำหน่ายฤดูกาลใหม่ ปี 2556/2557 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ต.ค.นี้ และเชื่อว่า โครงการรับจำหน่ายในรอบนี้ ข้าวจะมีคุณภาพมากขึ้น เพราะได้กำหนดเงื่อนไข รับจำหน่ายไม่เกิน 3.5 แสนบาทต่อราย ซึ่งปริมาณที่น้อยลงจะทำให้การดูแลคุณภาพทำได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ยังขอความร่วมมือบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว หรือเซเวอร์เวย์อร์ ให้ตั้งคณะทำงานดูแลคลังสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น

ส่วนการระบายข้าว รัฐบาลได้เดินหน้าเปิดประมูลขายข้าวลोटแรก 1 แสน 5 หมื่นตัน ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ AFET ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ในช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ หลังสามารถจัดหางบประมาณได้พร้อม หรือให้เงิน 245 ล้านบาท เพื่อวางประกัน และคาดว่าจะได้รับเงินกลับคืนภายใน 4-5 เดือน หลังเปิดการซื้อขาย

ทั้งนี้ มั่นใจว่า การขายข้าวผ่าน AFET จะทำให้ขายข้าวได้ราคาดี เพราะเป็นข้าวที่คัดคุณภาพ คือ ข้าวหอมมะลิ จำนวน 3 หมื่น 6 พันตัน และข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 แสน 1 หมื่นตัน จาก 8 จังหวัด ที่เข้าร่วมคือ

นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อุบลราชธานี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซึ่งกำหนดให้มีการแบ่งขายข้าวแยกกองไม่เกินกองละ 2 พันตัน ทำให้ผู้ค้าข้าวรายเล็ก เข้าซื้อข้าวได้ แตกต่างกับการเปิดประมูลทั่วไป ที่กำหนดให้ซื้อข้าวแบบยกคลัง โดยที่ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพข้าวเอง และยืนยันว่า จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการซื้อขายข้าว เนื่องจากแบ่งเรื่องคุณภาพข้าวอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ นายยรรยง ยังได้นำเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน อคส.และเซอร์เวย์เยอร์ ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้ากลางข้าวสาร ของ บริษัท โรงสีมงคลชัย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นคลังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 จำนวน 2 หมื่น 9 พันตัน โดยพบว่า คุณภาพข้าวตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และคลังนี้เป็นอีกหนึ่งแห่งที่รัฐบาลเลือก ให้เข้าร่วมประมูลขายข้าวผ่าน AFET คาดว่าจะเป็นในล็อตถัดไป เนื่องจากเป็นข้าวมีคุณภาพ

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

## ทุ่มงบไอที 200 ล้านบาทเชื่อมหน้าจำหน่ายข้าว

นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่า อคส.เตรียมนำระบบไอทีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการรับจำนำข้าว โดยจัดทำระบบที่สามารถออนไลน์และติดตามข้อมูลได้ทันที ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาความล่าช้าและการตรวจสอบข้อมูล

ระบบไอทีใหม่ เรียกว่าระบบ เชมิ ออนไลน์ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการรับจำนำข้าวให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะลดปัญหาการออกไปประทวนล่าช้า ลดปัญหาการสวมสิทธิการรับจำนำ และแก้ไขปัญหาความยากลำบากในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการรับจำนำ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร รวมถึงป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

"ที่ผ่านมา การรับจำนำมักจะมีปัญหาการออกไปประทวนล่าช้า พบปัญหาการสวมสิทธิเกษตรกร เอกสารหลักฐานต่างๆ เก็บไว้เป็นกระดาษ ยากต่อการสืบค้น ไม่มีการจัดทำข้อมูลระบบการรับจำนำ การส่งข้อมูลจากจุดรับจำนำถึงส่วนกลางไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัย ซึ่งอาจถูกแก้ไขได้ แต่การนำระบบ เชมิ ออนไลน์มาใช้ จะแก้ปัญหาที่ว่าได้หมด และทำให้การรับจำนำมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งต่อไป อคส. จะเร่งวางระบบให้สมบูรณ์ หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 200 ล้านบาทจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)" นายชนุตร์ปกรณ์ กล่าว

สำหรับ ระบบ เชมิ ออนไลน์ เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดิมของ อคส. ให้มีความคล่องตัวและทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับโครงการรับจำนำข้าว โดยจะรองรับการอ่านข้อมูลบัตรประชาชน ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตัวเกษตรกรได้ การออกไปประทวนจะมีเลขกำกับ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง จะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อป้องกันการสูญหาย รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับจำนำจากจุดรับจำนำมายังส่วนกลางได้ ซึ่งทำให้สามารถติดตามโครงการรับจำนำได้อย่างทันที

นายชนุตร์ปกรณ์ กล่าวอีกว่า ด้านการดูแลและช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพ อคส. จะเข้าไปช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการจัดทำข้าวถุงรวมใจ ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 2 แสนตัน จำนวน 40 ล้านถุง ราคาถุงละ 85 บาท โดยคาดว่าจะผลิตออกมาจำหน่ายได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับเป้าหมายในการทำงาน ปี 2557 คาดว่า อคส. จะกลับมามีกำไร โดยตั้งเป้ามีรายได้เชิงพาณิชย์ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายข้าวสารตรา อคส. การให้เช่าคลังสินค้า การรับฝากสินค้า และให้เช่าห้องเย็น ซึ่งรายได้ดังกล่าว ยังไม่รวมรายได้จากการทำงานตามนโยบายรัฐบาลในการแทรกแซงสินค้าเกษตร

"อคส. ยังมีแผนที่จะเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายข้าวในต่างประเทศ ทั้งข้าวสารบรรจุถุง และข้าวสารที่มีอยู่ในสต็อก ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" นายชนุตร์ปกรณ์ กล่าว

วันที่ 23 ก.ย. อคส. จะแถลงนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของอคส. ประจำปี 2557 โดยจะเน้นการทำงานและบริหารองค์กรเชิงรุก ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG-CSR) เพื่อสร้างภาพโปร่งใสในองค์กร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## แย้มอีก 2 ปีเลิกรับจำนำข้าว

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรไทยว่า นโยบายรับจำนำข้าวคงไม่สามารถดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากปลายปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้มีการไหลเวียนสินค้าระหว่างกัน และจะมีข้าวจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาในไทยโดยเสรี

ดังนั้น รัฐบาลพยายามหารือกับองค์กรชาวนาหลายองค์กร เช่น สมาคมชาวนาไทย เพื่อทำความเข้าใจว่า อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการดูแลชาวนา และผลักดันให้ชาวนาปรับตัวเพื่อรับมือการเปิดเออีซีในอีก 2 ปีข้างหน้า เช่น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เพื่อให้แข่งขันได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันไทยส่งออกข้าวแล้วกว่า 4 ล้านตัน และภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน เพราะช่วงที่เหลือของปีจะขายให้จีน 1.2 ล้านตัน อิหร่าน 2.5 แสนตัน และมีคำสั่งซื้อจากหลายประเทศ 2-3 ราย รวม 1 ล้านตัน จะเซ็นสัญญาในเดือน ต.ค.นี้ และส่งมอบข้าวใน 6 เดือนข้างหน้า

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. เห็นด้วยกับแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีอำนาจแก้ไข ปัญหาให้เกษตรกรแต่ละประเภทวางหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเอกสารที่ดินทำกินของทางราชการมีหลายประเภท ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการตีความผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ชัดเจน โดยเฉพาะชาวไร่ข้าวโพดเกือบ 50% จะไม่ได้รับความช่วยเหลือและอาจชุมนุมประท้วงได้"รองโฆษกฯ ระบุ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## รัฐเซ็นขายข้าวจีน 1.2 ล.ตันต.ค.นี้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จะมีการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 1.2 ล้านตัน ให้กับรัฐบาลจีนภายในเดือนต.ค.นี้ และจีนจะรับมอบข้าวจำนวน 2-3 แสนตัน ก่อนภายในสิ้นปีนี้ ยืนยันว่าการขายข้าวให้กับจีนมีคำสั่งซื้อจริง และจะนำสัญญาไปเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงจะส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลอิหร่านที่ได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากไทย 2.5 แสนตัน ซึ่งจะเริ่มส่งมอบในเดือนต.ค.นี้เช่นกัน และจะมีการหารือเรื่องการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับประเทศอิรักที่จะเดินทางมาไทยเร็วๆ นี้ สำหรับกรอบวงเงิน 2.7 แสนล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาล 2556/57 ที่จะเริ่มรับจำนำในเดือนต.ค.นั้น เชื่อว่าเงินที่ได้จากการระบายข้าวและจากที่กระทรวงการคลังค้าประกันบางส่วนจะเพียงพอในการใช้รับจำนำฤดูกาลใหม่

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวข่าวสารในโครงการรัฐบาลถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เสียหายที่จ.พิจิตร ว่า ได้สั่งการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งแจ้งเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ซึ่งเบื้องต้นข้าวหอมมะลิจังหวัด ปี 2548/49 ปริมาณ 5.9 พันตันนี้เป็นข้าวที่ขายให้เอกชน คือ หจก. โรงสีวาลักษณ์รุ่งเรืองกิจ จ.ลพบุรี แล้ว แต่ผู้ซื้อไม่รับมอบ อ้างคุณภาพข้าวไม่ตรงตามสัญญา ขณะเดียวกัน เจ้าของโรงสีที่เก็บข้าวไว้คือ หจก.โรงสีพิจิตรพันธ์ุ 2003 ถูกธนาคารกรุงไทยยึดทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่อยู่ได้ \

"ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะตั้งกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ เพราะการเจรจากรณีซื้อข้าวแล้วไม่มารับมอบก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ แต่ช่วงเวลายาวนานเกินไป อคส.ต้องมีเหตุผลให้มากกว่านี้" นายบรรยงกล่าว  
ที่มา ข่าวสด

## "วราเทพ" เร่งกรรมการข้าวรณรงค์ลดต้นทุนการผลิต

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท สร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก ต่อเนื่องนานกว่า 30 ปี แต่การจะรักษาความเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านได้นั้น ต้องพัฒนาการผลิตตลอดเวลา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธุ์ กรรมการข้าวจึงได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยมาตรการ "3 ต้องทำ 3 ต้องลด" ประกอบด้วย 3 ต้องทำ คือ ต้องปลูกข้าวไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ต้องทำบัญชีฟาร์ม ส่วน 3 ต้องลด คือ ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ลดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไม่ถูกต้อง และลดการใช้สารเคมี ซึ่งผลจากการดำเนินตามขั้นตอนดังกล่าวเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ตัน

นายวราเทพ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ในส่วนของการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ทำลายนาข้าวในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ด้วยมาตรการสำคัญ "ลดละ เลิก" ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรที่จะต้องพักหน้าดินโดยไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องตลอดทั้งปี และในบริเวณเดียวกันควรปลูกข้าวพร้อมกัน อีกทั้งการใช้พันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น พันธุ์พิษณุโลก 2 กข31 กข41 กข47 และในปี 2556 นี้ ได้รับรองพันธุ์ล่าสุด คือ กข49 ซึ่งได้เร่งผลิตขยายพันธุ์ข้าวให้เป็นหัวเชื้อสำหรับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรได้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

"การจัดงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ และแนะนำการใช้พันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพื่อให้ชาวนาปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวที่เหมาะสม ทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน" นายวราเทพ กล่าว

ด้านนายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวในปี 2555/2556 จำนวน 79.15 ล้านไร่ ทำนาปี 64.35 ล้านไร่ และนาปรัง 14.80 ล้านไร่ สามารถผลิตข้าวได้ปีละกว่า 30 ล้านตัน โดยมีต้นทุนการผลิตข้าวในฤดูนาปรังประมาณ 8,800 บาท/ตัน และฤดูนาปีประมาณ 10,000 บาท/ตัน แต่ผลผลิตข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเฉลี่ย 449 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งในกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนามมีผลผลิตเฉลี่ย 849 กิโลกรัม/ไร่ และกัมพูชาผลผลิตเฉลี่ย 545 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง และขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ ประกอบกับมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายนาข้าว ล้วนส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมการข้าว ได้เริ่มดำเนินโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยผลการดำเนินงานในปี 2554 พบว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 1,500 – 4,000 บาท/ตัน จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างจริงจังมาจนถึงปัจจุบัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ผวาเงินขาดมือชงคลัง กู้ 2.7 แสนล้านจำนำข้าว

ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติวงเงินโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ลือตใหม่ จำนวน 2.7 แสนล้านบาท โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินต่อปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติวงเงินไว้แล้วไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เพราะโดยหลักแล้ว จะต้องใช้วงเงินเดิมตามกรอบที่ ครม. ได้อนุมัติไว้ จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จะไปทำหน้าที่ต่อ

"ยืนยันวงเงิน 2.7 แสนล้านบาทนั้น จะไม่ใช่กรอบวงเงินกู้ใหม่ แต่เป็นกรอบวงเงินเดิมจากการระบายข้าว โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำการระบายข้าวที่รัฐบาลรับจำนำไว้ แล้วเอาเงินที่ได้กลับมาเข้าคลัง เพื่อใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนต่อไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ที่จะต้องประสานงานใช้เม็ดเงินดังกล่าว ซึ่งจะไม่เกิน 5 แสนล้านบาทต่อวงรอบตามที่ ครม. ได้อนุมัติไป"

ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการขายข้าวให้กับจีน ที่ฝ่ายค้านบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รายละเอียดคงต้องถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่วนที่ตนเคยพูดเรื่องดังกล่าว หลังเดินทางกลับจากจีนนั้น ก็เป็นการพูดในเวทีที่ได้หารือกัน โดยขอความร่วมมือในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงข้าวและยางพารา จากนั้นขั้นตอนการปฏิบัติก็มีคณะกรรมการประสานของทั้งสองประเทศที่จะดำเนินการต่อไป

ด้าน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/57 ว่าหลังจากที่ ครม. ได้อนุมัติกรอบวงเงินในการดำเนินการ 2.7 แสนล้านบาท หลักการในการดำเนินการ ก็คือ การใช้เงินในโครงการนี้สำหรับการรับจำนำข้าวในฤดูกาลผลิตหน้าก็จะไม่เกินวงเงิน 2.7 แสนล้านบาท

"สำหรับที่มาของเงิน 2.7 แสนล้านบาท ในส่วนแรกจะใช้เงินที่ได้จากการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลมาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อน หากเงินที่ได้จากการระบายข้าวไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ที่จะต้องหาเงินกู้มาใช้ในโครงการเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อ ครม. อีกครั้งหนึ่ง"

เขากล่าวด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งดำเนินการระบายข้าวอยู่ โดยกระทรวงพาณิชย์ทราบดีว่าสถานการณ์ของกระทรวงการคลังก็เงินได้จำนวนไม่น้อยเท่าใด และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

"วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 2.7 แสนล้านบาท เป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงินตั้งแต่วันแรกคือวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งหากระหว่างดำเนินการแล้วเงินขาดกระทรวงการคลัง ก็จะจัดหาเงินกู้ แต่เป็นไปตามกรอบการกู้เงินที่กำหนดไว้คือไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี" นายกิตติรัตน์

ด้าน นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงกรอบวงเงิน 2.7 แสนล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้สำหรับการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2556/57 ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนต.ค. นี้ โดยกล่าวว่า เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการจะให้ใช้เม็ดเงินที่ได้จากการระบายข้าวในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา เพื่อดำเนินโครงการรับจำนำในฤดูกาลผลิต 2556/57 ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ทยอยส่งคืนเงินจากการระบายข้าวมาให้แก่ ธ.ก.ส. เฉลี่ยเดือนละกว่า 1 หมื่นล้านบาท จนถึงปัจจุบันมียอดเงินส่งคืนมาแล้วจำนวน 1.5 แสนล้านบาท คาดว่า ณ สิ้นปี ทางกระทรวงพาณิชย์จะสามารถส่งคืนเงินจากการระบายข้าวได้ตามเป้าหมายที่ 2.2 แสนล้านบาท

"หากรัฐบาลมีนโยบายให้ใช้เงินจากการระบายข้าวเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำรอบใหม่ ก็ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องระบายข้าวให้ได้ทัน แต่ในระยะเริ่มต้นนี้ หากไม่มีเม็ดเงินเพียงพอสำหรับการรับจำนำทางกระทรวงการคลังก็ต้องหาแหล่งเงินมาให้" เขากล่าว

ทาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. จะมีการหารือถึงแผนในการบริหารจัดการเงินทุนจำนำข้าวรอบใหม่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยในแผนนั้น ทาง ธ.ก.ส. จะเสนอให้ สบข. ค้ำประกันเงินกู้

จำนวน 1.7 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการรับจำนำรอบต่อไป ซึ่งถือว่าอยู่ในวงเงินที่ สบन.ค้ำประกันได้ ส่วนที่เหลือ 1 แสนล้านบาท จะนำมาจากการระบายข้าว

เขากล่าวด้วยว่า วงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าวรอบใหม่นี้ จะเป็นวงเงินใหม่ที่ไม่นับรวมกับวงเงินที่ได้ใช้ไป สำหรับการรับจำนำข้าวรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 หรือ นับตั้งแต่ฤดูกาลผลิต 2554 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ใช้วงเงินสำหรับโครงการจำนำข้าวไปแล้วจำนวน 6.6 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินกู้ที่ สบน.ค้ำประกันจำนวน 4.1 แสนล้านบาท เงินกู้จาก ธ.ก.ส.จำนวน 9 หมื่นล้านบาท และ เงินสำรองพิเศษจาก ธ.ก.ส.อีกจำนวน 1.6 แสนล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ วงเงินดังกล่าวจะอยู่ในกรอบ 5 แสนล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

สำหรับฤดูกาลผลิต 2556/57 นี้ รัฐบาลคาดว่าจะมีปริมาณข้าวเปลือกเข้าสู่โครงการรับจำนำจำนวน 16.5 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวหน้าปีจำนวน 11 ล้านตัน และ ข้าวหน้าปีจำนวน 5.5 ล้านตัน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมกรมเมื่อวานนี้ (17 ก.ย.) นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงโครงการรับจำนำข้าว โดยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ช่วยกันชี้แจงเรื่องข้าวและดูแลการบริหารจัดการทั้งระบบในโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาอีก

ทั้งนี้ การเปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่ ไม่ได้เป็นการขอกรอบวงเงินใหม่ แต่เป็นการใช้วงเงินเดิม เพราะคาดการณ์ว่าเราจะได้เงินจากการขายระบายข้าวในสต็อก ประมาณ 270,000 ล้านบาท มาหมุนเวียนใช้ได้เพียงพอในการรับจำนำข้าวหน้าปีรอบใหม่

นอกจากนี้ นายกษ ระบุด้วยว่าควรให้ชาวนาปลูกข้าวที่เดียว เน้นเรื่องคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ เพราะถ้าข้าวมีคุณภาพดี ราคาจะสูงขึ้น และเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม ก็สามารถเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้ เช่น ทำการประมงหรือปลูกพืชชนิดอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้ นายกษ มอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี, นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายจรรพงค์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย ไปหารือกันถึงวิธีการเบื้องต้นของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเป็นระบบในเรื่องของข้าว เช่น มีการแจกต้นกล้า หรือรัฐบาลให้เงินอุดหนุน เป็นต้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ไทยดันรัสเซียศูนย์กลางกระจายข้าว

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้นำเข้าข้าวจากรัสเซีย โดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ขายข้าวแข่งและตัดราคากับภาคเอกชน แต่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในราคาที่ยุติธรรม โดยวางเป้าหมายที่ให้รัสเซียเป็นศูนย์กลางการกระจายข้าวไปยังกลุ่มประชาคมรัฐเอกราชหรือซีไอเอส 12 ประเทศ เพราะรัสเซียบริโภคข้าวค่อนข้างน้อยและยังมีการปลูกเองในประเทศอีก 5-6 แสนตัน ดังนั้นจึงไม่ได้วางให้รัสเซียเป็นเป้าหมายหลักมากนักแต่จะเน้นการขยายต่อไปยังกลุ่มซีไอเอสมากกว่า ขณะเดียวกันได้เสนอขายสินค้าเกษตรอื่น ๆ ด้วย เช่น ปลาหมึก น้ำมัน รวมถึงหม้อหุงข้าว เพราะคนรัสเซียยังหุงข้าวโดยใช้วิธีแบบเดิม ๆ จึงทำให้ได้ข้าวสวยที่รับประทานแล้วไม่อร่อยและไม่มีความปลอดภัย

ส่วนการหารือร่วมกับบริษัทโรสเทคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของรัสเซียที่ดูแลในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ได้ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือทั้งการซื้อยางพาราจากไทย เพื่อนำมาผลิตสินค้าในรัสเซียและการเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตยางพาราในไทย โดยปัจจุบันโรสเทคซื้อยางพาราจากไทยอยู่แล้วประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งจะพยายามผลักดันให้เพิ่มเป็น 3 แสนตันเพื่อรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัสเซีย โดยในเดือนต.ค.นี้รัสเซียจะส่งทีมงานมาเจรจาและดูพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราในไทยด้วย โดย



ทั้งหมดจะดำเนินการเพื่อนำไปสู่การลงนามในเอ็มโอยูในช่วงที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในเดือนธ.ค.นี้

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวด้วยว่า ส่วนความคืบหน้าเรื่องการระบายสต็อกข้าวสารในโครงการรับจำนำของรัฐบาล นั้น ล่าสุด อยู่ระหว่างเจรจาขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้กับอีก 2-3 ประเทศ รวมยอดคำสั่งซื้ออีกประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อส่งมอบภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี โดยเชื่อว่าในเร็ว ๆ นี้จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดได้ เมื่อรวมกับการขายข้าวให้จีนอีก 1.2 ล้านตัน ที่เตรียมเซ็นสัญญาซื้อขายในเดือนธ.ค.นี้ รวมถึงการส่งมอบข้าวให้กับอิหร่านอีก 2.5 แสนตันภายใน 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มในเดือนธ.ค.นี้ รวมทั้งก่อนหน้านี้ได้มีการขายข้าวไปแล้วกว่า 4 ล้านตัน ทำให้มั่นใจได้ว่าในปี 56 นี้ ไทยจะส่งออกข้าวทั้งในส่วนสต็อกของรัฐและของภาคเอกชนรวมกันแล้วประมาณ 7-8 ล้านตัน ตามเป้าหมายที่กำหนดแน่นอน

**ที่มา เดลินิวส์**

## **พาณิชย์ซื้อข้าวรัฐ 2 แสนตันทำข้าวถุงรวมใจขายราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพ**

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำข้าวถุงช่วยประชาชน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้าวสารขาว 5% ในสต็อกรัฐบาลจำนวน 200,000 ตัน มาจัดทำข้าวสารบรรจุถุง (5 กก.) 40 ล้านถุง ภายใต้ชื่อข้าวถุงรวมใจ ขายให้ประชาชนในราคาในราคาถุงละไม่เกิน 85 บาท ต่ำกว่าราคาตลาดที่ข้าว 5% จะอยู่ที่ถุงละ 90-125 บาท ผ่าน 3 ช่องทาง คือร้านถูกใจ ร้านโชห่วยโซว์สวย และร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ จะมีการประชุมร่วมกับองค์กรคลังสินค้า (ออส.) ในการจัดหาผู้ปรับปรุงคุณภาพข้าวมาผลิตข้าวถุงออกมาจำหน่ายต่อไป

"ไม่ต้องกังวลเรื่องการทุจริตในโครงการจัดทำข้าวถุง เพราะจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการจำหน่ายข้าวถุง ทั้งในเชิงปริมาณและราคาว่ามีการนำข้าวสารไปใช้เท่าไร และร้านที่ขายจำหน่ายตามราคากำหนดหรือไม่ ส่วนราคาข้าวที่ให้ออส.ซื้อออกมาจากสต็อกรัฐตกกก.ละ 8 บาท หรือ 5 กก.ราคา 40.50 บาท คาดจะเริ่มขายได้เร็วๆ นี้" นายณัฐวุฒิ กล่าว

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

## **เกษตรฯผนึก.ไอซีทีทำสำมะโนการเกษตรเป็นฐานวางแผนกำหนดนโยบาย**

นาวาเอก อนุดิษฐ์ นาคาทรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนาย วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว "ผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เพื่อให้ทราบโครงสร้างพื้นฐานของการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปี สำหรับนำไปวางแผนกำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กระทรวงเกษตรฯ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามกรอบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตร ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก ๆ คือ 1) การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ จัดตั้งและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน จัดทำสมุดทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกันความมั่นคงให้เกษตรกรในกองทุนสวัสดิการชาวนา พัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร พื้นฟูอาชีพเกษตรกรซึ่งพักชำระหนี้สนับสนุนสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเผยแพร่ความรู้ภาคการเกษตร 2) การพัฒนาการผลิต ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นต้น และ 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การขยายพื้นที่ชลประทาน การจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน เป็นของตนเอง และการจัดทำระบบเตือนภัยด้านการเกษตร ทั้งในเรื่องอุทกภัย ภัยแล้ง แมลงศัตรูพืช และการ คัดกรองที่ดินเพื่อการเกษตร

นายวราเทพ รัตนากร กล่าวอีกว่า การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุภารกิจต่างๆ ดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลสถิติ/สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจากการจัดทำสำมะโนการเกษตร ซึ่งเป็นต้นน้ำ ของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นองค์ประกอบในการวางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการไป แล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบที่รัฐบาลกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ที่ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ Tablet มาใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย ในฐานะผู้ใช้ข้อมูล จึงรู้สึกเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของการจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตรครั้งนี้ และจะนำข้อมูล ที่ได้ไปใช้ในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหานี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณผลผลิต เป็นต้น

ซึ่งจากการทำสำมะโนการเกษตรเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ถือครองทำการเกษตร 5.9 ล้าน ราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของครัวเรือนทั่วประเทศ และมีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น 114.6 ล้านไร่ โดยมี เนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 19.4 ไร่ต่อราย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร มากที่สุด คือ 2.7 ล้านราย และ 53.5 ล้านไร่ ตามลำดับ รองลงมาคือภาคเหนือ 1.3 ล้านราย และ 27.1 ล้านไร่ ภาคใต้ 10 ล้านราย และ 14.7 ล้านไร่ ส่วนภาคกลางมีผู้ถือครองทำการเกษตรน้อยที่สุด 0.9 ล้านราย และมีเนื้อ ที่ถือครอง 19.3 ล้านไร่ โดยจังหวัดที่มีผู้ถือครองทำการเกษตรมากที่สุด 10 อันดับ คือ นครราชสีมา รองลงมา คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ และอุดรธานี ตามลำดับ โดย 3 จังหวัดแรก มีผู้ถือครองทำการเกษตรเกิน 2 แสนราย ทั้งนี้ เนื้อที่ถือครองทำการเกษตรเกิน กว่าครึ่งเป็นที่ปลูกข้าว รองลงมาคือปลูกพืชไร่ และยางพารา และพบว่าในช่วงปี 2536 - 2556 มีจำนวนผู้ถือครองที่ ปลูกข้าวลดลงจาก 4.2 ล้านราย เหลือ 3.8 ล้านราย ในขณะที่เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจาก 67.4 ล้านไร่ เป็น 72.8 ล้านไร่ อีกทั้งผู้ถือครองทำการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไปมากที่สุด คือ ร้อยละ 28.6 และร้อยละ 42.9 มีหนี้สิน โดยเป็นหนี้สินเพื่อการเกษตร ร้อยละ 36.9 โดยคิดเป็นหนี้สินเฉลี่ย 124,604 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่กู้จาก ธ.ก.ส.

[ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-19 ก.ย. 2556 มีจำนวน 180,118 ตัน มูลค่า 76.332 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 19 ก.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.858 ล้านตัน มูลค่า 2.082 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 10.6% และมูลค่าลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 5.436 ล้านตัน มูลค่า 2.41 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 588,400 ตัน จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 236,149 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 18,367 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 62,720 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 117,650 ตัน ปลายข้าวจำนวน 15,389 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 47,389 ตัน และ ข้าวหอมจำนวน 75,664 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดหลักได้แก่ ตลาดเอเชียจำนวน 338,503 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 230,726 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 8,475 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงต่ำสุดในรอบ 3 ปี (28 ก.ค. 2553) เนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นตลาด ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 360-380 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 325-340 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบีลดลงจากระดับ 325-350 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรอินเดีย ได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตพืชอาหารในปีการผลิต 2013/14 ครั้งที่ 1 โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (the main (Kharif) crop) ในปีการผลิต 2013/14 (ก.ค.-มิ.ย.) จะมีจำนวนถึง 92.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีการผลิตก่อน ในขณะที่ผลผลิตธัญพืชในฤดูการผลิตหลักคาดว่าจะมีจำนวนรวม 129.32 ล้านตัน

ทั้งนี้ผลผลิตข้าวทั้งปีของอินเดียจะอยู่ในฤดูการผลิตหลักในช่วงเดือน ก.ค.-พ.ย. ส่วนผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตรองจะอยู่ในช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย. โดยมีผลผลิตประมาณ 10% ของผลผลิตทั้งหมด โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2012/13 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวรวม 104.4 ล้านตัน และผลผลิตธัญพืชรวม 255.36 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 182,805 ตัน เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับ 149,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 37% จากเดือนก่อนหน้า โดยในเดือน ส.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 44,221 ตัน ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และลดลง 27% จากเดือนที่ผ่านมา ส่วนข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิมีการส่งออก 138,584 ตัน เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 40% จากเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค.56 — มิ.ย.57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 475,369 ตัน เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ โดยในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้

ทางด้าน FAO รายงานว่า ในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ราคาข้าวบาสมาดิเฉลี่ยอยู่ที่ 1,394 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 1% จากเดือนก่อนหน้า (1,405 เหรียญสหรัฐต่อตัน) แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (1,142 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ทั้งนี้ในช่วง ม.ค.-ส.ค. ราคาข้าวบาสมาดิเฉลี่ยอยู่ที่ 1,374 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (1,109 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (The National Development and Reform Commission NDRC) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum state procurement prices) สำหรับข้าวกลางฤดูและข้าวปลายฤดู (semilate and late rice) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการผลิตข้าว โดยข้าวเปลือกกลางฤดูและปลายฤดูพันธุ์อินดิกา ได้ปรับขึ้นจาก 2,500 หยวนต่อตัน

เป็น 2,700 หยวนต่อตัน (ประมาณ 435.6 เหรียญสหรัฐ) ส่วนข้าวเปลือกกลางฤดูและปลายฤดูพันธุ์จาปอนิกา ได้ปรับขึ้นจาก 2,800 หยวนต่อตัน เป็น 3,000 หยวนต่อตัน (ประมาณ 484 เหรียญสหรัฐ)โดยจะนำมาใช้ในเขตพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญ 11 มณฑล ประกอบด้วย Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Sichuan, และ เขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### บราซิล

หน่วยงานด้านธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) ได้ปรับประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกในปีการผลิต 2012/13 ลงมาอยู่ที่ประมาณ 11.75 ล้านตัน ลดลง 1% จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 11.86 ล้านตัน แต่ยังคงสูงกว่าผลผลิตในปีการผลิต 2011/12 ที่มีประมาณ 11.6 ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในเขตเพาะปลูกทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

